

# ข่าวประชาสัมพันธ์เพื่อสื่อมวลชน

## สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่



สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ ผสานความร่วมมือเครือข่ายในพื้นที่ จัดเตรียม "ทำน้ำปลอดภัย ยี่เป็งเจียงใหม่ แอ่วอย่างมั่นใจ ปลอดภัยไม่จมน้ำ" ช่วงเทศกาลลอยกระทง 2567

แพทย์หญิงเสาวนีย์ วิบูลสันติ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ นายดุสิต พงศาพิพัฒน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยรับผิดชอบงานจากเทศบาลนครเชียงใหม่ ผู้รับผิดชอบงานจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่เตรียมความพร้อมช่วงเทศกาลลอยกระทง 2567 เพื่อจัดเตรียม "ทำน้ำปลอดภัย ยี่เป็งเจียงใหม่ แอ่วอย่างมั่นใจ ปลอดภัยไม่จมน้ำ" และสื่อสารรณรงค์ให้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ที่จัดพื้นที่ทำน้ำสำหรับลอยกระทงเตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์และระบบเฝ้าระวังความปลอดภัย เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์และสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัย แก่นักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ ณ บริเวณหน้าเทศบาลนครเชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

แพทย์หญิงเสาวนีย์ กล่าวว่า จากข้อมูลการเสียชีวิตจากการจมน้ำทุกกลุ่มอายุ ย้อนหลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) ในเขตภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด พบ 2 ช่วงเวลาที่มีอัตราการเสียชีวิตมากที่สุดในแต่ละปี โดยช่วงฤดูร้อนระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคมของทุกปี พบมีผู้เสียชีวิตมากที่สุด เฉลี่ย 39 คน/เดือน รองลงมาคือช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน เฉลี่ย 26 คน/เดือน ซึ่งตรงกับช่วงปิดเทอมย่อยและเทศกาลลอยกระทง โดยจังหวัดที่พบผู้เสียชีวิตมากที่สุด คือ จังหวัดเชียงใหม่ และจากการวิเคราะห์ข้อมูลการเสียชีวิตจากการจมน้ำ พบว่ามีความสอดคล้องกับปัจจัยตามห้วงเวลา และพฤติกรรมการดื่มสุราตามเทศกาล

แพทย์หญิงเสาวนีย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า จังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยวติดอันดับของประเทศไทย มีเอกลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรมและประเพณี โดยในปี 2567 กำหนดจัดงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 14-17 พฤศจิกายน 2567 ซึ่งจะดึงดูดประชาชนและนักท่องเที่ยวให้มาร่วมงานจำนวนมาก ประกอบกับประชาชนมีความเชื่อต่อการลอยกระทงว่า หากนำเหรียญไปใส่ไว้ในกระทงสามารถช่วยสะเดาะเคราะห์และเพิ่มความเป็นสิริมงคลได้ และมักมีข่าวการสูญเสียชีวิตเกิดขึ้น จากกลุ่มคนที่ลงน้ำไปเก็บเหรียญในกระทง และมักมีข่าวจากการตกน้ำจมน้ำ ของผู้ที่ไม่ท่องเที่ยว จากการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์จนเมา ขาดสติ ขาดการยับยั้งชั่งใจ ทำให้เกิดการสูญเสียชีวิตตามมา จึงร่วมมือกับเครือข่ายในพื้นที่ ได้แก่ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนคร



143 ถนนศรีดอนไชย ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง  
จังหวัดเชียงใหม่ 50100



Ins 053-140774



# ข่าวประชาสัมพันธ์เพื่อสื่อมวลชน

## สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่

เชียงใหม่ และ สสจ.เชียงใหม่ ขับเคลื่อน "ทำน้ำปลอดภัย ยี่เป็งเจียงใหม่ แอ่วอย่างมั่นใจ ปลอดภัยไม่จมน้ำ" โดยมีแนวทางที่แนะนำดังนี้

1. ภาครัฐและภาคเอกชน ควรกำหนดพื้นที่/บริเวณสำหรับลอยกระทงให้ชัดเจน
2. ควรทำรั้วหรือสิ่งกั้นขวางบริเวณทำน้ำ เพื่อป้องกันเด็กตกลงไปในแม่น้ำ
3. บริเวณทำน้ำควรจัดให้มีแสงสว่างเพียงพอ
4. ควรเตรียมอุปกรณ์สำหรับช่วยคนตกน้ำไว้บริเวณแหล่งน้ำเป็นระยะ ๆ เช่น ห่วงชูชีพ ถังแกลลอน เชือก ไม้ และเขียนป้ายบอกวิธีการใช้อุปกรณ์ดังกล่าว
5. จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลสอดส่องและช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
6. ช่วยกันดูแลไม่ให้เกิดการฝ่าฝืนและเสี่ยงต่ออันตรายใด ๆ
7. ขอความร่วมมือประชาชนไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไม่ลงน้ำไปเก็บเหรียญในกระทงเพราะน้ำเย็นอาจทำให้เป็นตะคริวเสี่ยงจมน้ำเสียชีวิตได้
8. ผู้ปกครองควรดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด

นอกจากนั้น ประชาชนและนักท่องเที่ยว ควรร่วมเทศกาลลอยกระทงด้วยความระมัดระวังและตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันการจมน้ำ และลดอัตราการเสียชีวิตจากการตกน้ำ จมน้ำ ในช่วงเทศกาลลอยกระทง โดยยึดหลัก 3 ไม่ ได้แก่ “ไม่เมา ไม่เก็บ ไม่ปล่อยเด็กตามลำพัง” สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ โทร 053 140 774 หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค โทร 1422



143 ถนนศรีดอนไชย ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง  
จังหวัดเชียงใหม่ 50100



Ins 053-140774

